

# เชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับประชุม "อ้อยโลกปี'59" ชี้ความต้องการน้ำตาลพุ่ง ไทยส่งออกเฉียดแสนล้าน ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 28 ม.ค. 2558

สมาคมอ้อยและน้ำตาลโลก ฟันธงเลือกเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดประชุมอ้อยโลก 5-8 ธ.ค. 59 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ นักวิชาการ-ผู้ประกอบการจาก 50 ชาติทั่วโลกแห่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้

นายกิตติ ชุณหวงษ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ได้เตรียมจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลจากนานาชาติทั่วโลก หรือการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 โดยจะมีนักวิชาการและผู้ประกอบการราว 50 ชาติทั่วโลก หรือจำนวนกว่า 2,000 คน ที่จะเข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานดังกล่าวเป็นการจัดครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในศักยภาพการจัดงาน และบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้ นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลในตลาดโลก ซึ่งมีปริมาณการผลิตอยู่ในอันดับ 4 ของโลก และมีการส่งออกอยู่ในอันดับ 2 ของโลก

ปัจจุบันประเทศไทยมีผลผลิตอ้อยอยู่ราว 100 ล้านตันอ้อย/ปี และมีผลผลิตน้ำตาลกว่า 10 ล้านตัน/ปี โดยผลผลิตน้ำตาลมีมูลค่ารวมต่อปีราว 200,000 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออกเกือบ 100,000 ล้านบาท/ปี ซึ่งมีแนวโน้มว่าความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกยังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศบราซิลยังคงครองอันดับหนึ่งในการส่งออก ด้วยพื้นที่ปลูกจำนวนมากและสามารถผลิตอ้อยได้มากถึง 400-500 ล้านตันอ้อย/ปี ขณะที่ไทยมีพื้นที่ปลูกทั้งประเทศเพียง 8-9 ล้านไร่

"ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยจะนำเสนอศักยภาพในการผลิตอ้อยและน้ำตาลเป็นความก้าวหน้าในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยซึ่งมีกว่า 50 โรง และหลายแห่งมีการผลิตที่ครบวงจรได้มาตรฐาน ซึ่งภายในโรงงานไม่ได้ผลิตเพียงน้ำตาล แต่ยังมีโรงงานที่พัฒนาต่อยอดการผลิตด้วยวัตถุดิบอ้อย เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานปุ๋ย โรงงานเอทานอล และโรงงานผลิตกระดาษ"

ด้านนายทิมโมธี จอห์น เมอร์รี่ นายกสมาคมอ้อยและน้ำตาลโลก กล่าวว่า การจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 มีหลายประเทศที่นำเสนอสถานที่จัดประชุม โดยเฉพาะประเทศจีนกับประเทศไทย ในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกประชุมที่ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลคือ ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการคมนาคมและการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว และที่สำคัญมากคือความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมที่สามารถรองรับได้ในระดับนานาชาติ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (Hub of MICE City) ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) จึงมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการประชุมระดับนานาชาติ

ขณะที่นายศราวุฒิ ศรีสกุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพึ่งคนนคร ในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 326 ไร่ มีความพร้อมในการรองรับการประชุมสัมมนา การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ด้วยพื้นที่ใช้สอยกว่า 60,000 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบและทันสมัย จึงมีความพร้อมสูงที่จะสามารถรองรับการประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ที่จะจัดขึ้นในปี 2559

